



❖❖ เริ่มต้นกับ “เอก สุววัฒนพิมพ์” CEO หนุ่ม มาดแมน บมจ. ซีลิต คอร์พ จำกัด. หรือ SELIC ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาว อุตสาหกรรม ล้ำสุดलगาน ขยายตลาดลูกค้าต่างประเทศ แต่ถึงจะยุ่งขนาดไหนก็ไม่ วายคิดถึงน้องๆ นักศึกษาใน ประเทศ!!! ล้ำสุดส่งทีมงาน

เพื่อสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา ด้วยการสนับสนุน โครงการวิชาชีพ หลักสูตรเครื่องหนังแก้ววิทยาลัยสารพัดช่าง สีพระยา สารพัดช่างพระนคร และ ศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ งานนี้ถือเป็นการร่วมส่งเสริมเยาวชนในวิชาชีพให้รู้จักของดีมี คุณภาพ!!! ❖❖ วกกลับมาที่ บมจ.เทคโนโลยีคัล หรือ TM กันบ้าง หลังจากลือกเป้ารายได้ปี 59 ให้เห็นตัวเลขสวยๆ ที่ 600 ล้าน!! กันแล้ว “สุนทรี่ จรรโลงบุตร” นายหญิงแห่ง ค่าย ลุยขยายฐานลูกค้าต่อ งานนี้เน้นสินค้ามาร์จิ้นสูง แ่วว่า



>>> ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

วางหมากรายได้ปี 60 ไว้แล้ว ว่าจะต้องโต 20% เรียกว่ากาง ปีกเติบโตกันแบบเบ็ดเสร็จ!!

❖❖ ฟาก บมจ.พลังงาน บริสุทธิ หรือ EA ก็ไม่น้อย หน้า ล้ำสุด เตรียมอัดเม็ดเงิน 2 หมื่นล้าน!! สร้างพลังงาน ลม “หนุมาน” ที่จังหวัด ชัยภูมิ 5 โครงการ ด้วย ขนาดกำลังการผลิต 260 MW แ่วว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 61 ทั้งนี้จะดันให้ EA จะมี

กำลังการผลิตเพิ่มเป็น 664 เมกะวัตต์!! แถมจะช่วยผลักดันราย ได้และกำไร เติบโตอย่างก้าวกระโดด ชนิด “สมโภชน์ อาหุนัย” นายใหญ่แห่งค่าย จะต้องจดบันทึกไว้เป็นศิลปะประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียว!! ❖❖ ส่วน “กรมการเจรจาการค้า” เปิดตัว App “DTN Drive” งานนี้เพื่อเพิ่มช่องทางติดต่อ เผยแพร่ข้อมูล รองรับไทย แลนด์ 4.0 งานนี้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพเพื่อเข้าสู่โมเดล เศรษฐกิจใหม่ของประเทศแบบเบ็ดเสร็จ งานนี้ “สุนันหา กังวาล กุลกิจ” รองอธิบดีกรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สะบัดธง แล้วว่า App “DTN Drive” จะสร้างธุรกิจไทยให้ก้าวไกลสู่สากล



>>> สมโภชน์ อาหุนัย

❖❖ ฟาก “ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร” ผู้บริหารมูลนิธิ พลังสร้างสรรค์ นวัตกรรม ได้ รับการสนับสนุน โครงการ ร่วมสร้าง พลังแห่งการเรียนรู้ จากแบงก์กสิกร ไทยและแบงก์ไทย



>>> ศีรพงศ์ จันศิริ

พาณิชย์ เป็นจำนวนเงินกว่า 900 ล้าน !!! เพื่อร่วมเป็นพลัง สำคัญในการสร้างสรรค์บุคลากรไทยขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้า และพัฒนาอย่างยั่งยืน งานนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่า การขับเคลื่อน สังคมไทยให้เข้าสู่ “สังคมอุดมปัญญา” เรียกว่า นอกจากจะเป็นชุมชน พลังให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังแล้ว ดร.ไพรินทร์ ยังมองข้ามขีดออกไปอีก โกลแลนไกล เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างบุคลากรไทยในอนาคต ให้แข็งแกร่งแล้ว ยังต้องพัฒนาให้ยั่งยืนตามสูตรพลังสร้างสรรค์ เรียกว่าเป็นการปั้นที่ยั่งยืนแบบ 360 องศาเลยทีเดียว!!! ❖❖

วกลับมาที่รางวัลคุณภาพของค่าย บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป หรือ TU ล้ำสุด คำว่ารางวัล 2016 Gold Standard Awards

ด้านการเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม ประเภท Global-Asia Program จาก PublicAffairsAsia แ่วว่า “ธีรพงศ์ จันศิริ” นายใหญ่แห่งค่าย ทางแผนผังกลยุทธ์ปีหน้าต่อทันที งานนั้นนอกจากจะเป็นการตอบโจทย์ให้กับสังคมและองค์กรแล้ว ยังตอกย้ำว่า TU นั้น มีศักยภาพเพียงใด งานนี้ให้ดูจากใบหน้าเป็นยิ้มของ “ธีรพงศ์” ก็รู้ว่าปลื้มปริ่มเพียงใด !!! ❖❖ สุดท้ายและท้ายสุดกับเอ็มดี

คนขยันแห่งค่าย
หลักทรัพย์บัวหลวง
ขยันจัดกิจกรรม
ให้กับนักลงทุน
อย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดจัดกิจกรรม
ด้านการลงทุน
ตลอดเดือน
ธันวาคม 2559
เพื่อสร้างนัก
ลงทุนคุณภาพ



>>> **บรรณรงค์ พิชญากร**

โดยทุกวันจันทร์จะมีการจัด
รายการ “ร.ว.ย.” ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุน
ประจำสัปดาห์!! งานนี้ เลียนেস “บรรณรงค์ พิชญากร”
เอ็มดีแห่งค่าย เตรียมข้อมูลเพื่อสร้างนักลงทุนคุณภาพ ว่าแล้ว
ก็สะบัดธง พาผู้บริหาร บมจ.อาฟเตอร์ยู ร่วมให้ข้อมูลในวัน
อังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-14.00 น. แล้วไป
ฟังสาระข้อมูลกันได้ ที่ บัวหลวงอินเวสเม้นท์สเตชัน เพื่อที่จะ
รู้ทันการลงทุน!! 🌐

... ขา โจ้ ปาก ซอย ...